
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 743  —  465. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um nýgengi krabbameins á Suðurnesjum.

Frá Sigríði Jóhannesdóttur.

Hvert hefur verið nýgengi krabbameins á Suðurnesjum undanfarna áratugi samanborið við
aðra landshluta?

Skriflegt svar óskast.


